

สรุปมติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (ในเมือง)

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom Meeting

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
๑	<p>ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานหรืออธิการบดี แจ้งให้ทราบ</p>	<p>ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ราชบัณฑิต นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุม ได้ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom Meeting ขานชื่อรายงานตัว เมื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาครบองค์ประชุม ประธานที่ประชุมได้เปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้</p> <p>ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</p> <p>ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ราชบัณฑิต นายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้</p> <p>๑. เนื่องจาก นายวันชัย รุจนวงศ์ ประธานคณะกรรมการกั่นกรองด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย มีภารกิจสำคัญเนื่องจากการประชุม จึงขอให้พิจารณาการประชุมนัดก่อน</p> <p>๒. นายกสภามหาวิทยาลัยได้มีโอกาสพบกับศาสตราจารย์เกียรติคุณ กิตติชัย วัฒนานิกร ประธานคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ซึ่งดูแลด้านมาตรฐานหลักสูตร ได้ยืนยันเกี่ยวกับการที่มหาวิทยาลัยต้องการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย เป็นไปตามรูปแบบใหม่ของการจัดการศึกษา เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในรอบด้านมากขึ้น มีการร่วมมือระหว่างสถาบัน โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนในสถาบันอื่นก็ได้ รวมถึงความต้องการให้ผู้เรียนได้สัมผัสกับพื้นที่ทำงานจริงมากกว่าการเรียนรู้ในห้องเรียน เพราะฉะนั้นสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นนี้จึงเป็นการยืนยันในเรื่องที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ เมื่อคราวพิจารณาการปรับปรุงหลักสูตร ได้มีนโยบายให้มหาวิทยาลัยเลือกเสรีเพิ่มมากขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถไปลงทะเบียนเรียนต่างมหาวิทยาลัยได้ ซึ่งประธานคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษากล่าวว่าสามารถดำเนินการได้ภายใต้อำนาจของสภามหาวิทยาลัย หากเห็นติดขัดในเรื่องใดสามารถแจ้งไปที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาได้ คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่าในการไปเรียนวิชาเลือกเสรีในต่างสถาบันนั้นอาจไม่นำผลการเรียนมาคิดคำนวณเกรดเฉลี่ยก็ได้ ซึ่งได้มีการประกาศหลักเกณฑ์เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้สิ่งที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาต้องการให้มหาวิทยาลัยดำเนินการทั้งภาพรวมของมหาวิทยาลัยไม่ใช่ดำเนินการเพียงบางหลักสูตร ด้านข้อจำกัดของรายวิชาชีพ ซึ่งนักศึกษาอาจจะต้องไปสอบใบประกอบวิชาชีพนั้น อยู่ระหว่างการเจรจากับสมาคมวิชาชีพต่าง ๆ หากแต่กฎหมายก็ได้กำหนดไว้ว่ามหาวิทยาลัยสามารถจะจัดการศึกษาแบบใดก็ได้ สมาคมวิชาชีพไม่มีหน้าที่มากำหนดให้มหาวิทยาลัยดำเนินการต่าง ๆ อย่างไรก็ตามยังมีข้อกำหนดผูกพันกันหลายด้าน เพราะฉะนั้นจึงควรจะใช้วิธีการเจรจาพูดคุยดีกว่าจะใช้วิธีการหักล้างซึ่งกันและกัน เพราะสมาคมวิชาชีพก็ต้องกำหนด</p>	

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
		<p>สิ่งที่จะต้องเรียนรู้ต่าง ๆ แต่ไม่ได้หมายความว่าต้องมากำหนดว่าต้องเรียนรายวิชาใด ดังนั้นขอให้กำลังใจคณาบดีทุกคณะ ฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยหากดำเนินการในด้านนี้อาจจะเป็นจุดเด่นและกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้</p> <p>นายวันชัย รุจนวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า การไปเรียนต่างสถาบันนั้น มหาวิทยาลัยในต่างประเทศดำเนินการมาเป็นเวลานานแล้ว เพราะไม่ใช่ว่ามหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะเชี่ยวชาญในทุกด้าน มหาวิทยาลัยใดมีความโดดเด่นก็จะดึงดูดให้คนมาเรียน ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถไปเรียนได้อย่างกว้างขวางจะเป็นประโยชน์มากกว่า</p> <p>อธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้</p> <p>มหาวิทยาลัยนำเสนอวิดิทัศน์กิจกรรมมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕</p> <p>มติที่ประชุม: รับทราบ</p>	
๒	<p>เรื่องรับรองรายงานการประชุม</p> <p>๒.๑ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕</p>	<p>มติที่ประชุม: รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ โดยไม่มีข้อแก้ไข</p>	ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๓	<p>เรื่องสืบเนื่อง</p> <p>๓.๑ การดำเนินการตามมติที่ประชุม ๓.๑.๑ พิจารณาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์</p>	<p>สรุปสาระสำคัญ: สภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และมอบหมายให้อธิการบดีดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ตาม (๕) (๖) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยปริญญาเกิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วนั้น</p> <p>บัดนี้ มหาวิทยาลัยดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ครบถ้วนตามองค์ประกอบเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยและนิติกรได้ดำเนินการจัดทำคำสั่งสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ที่ ๐๐๙/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง และจะนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามออกคำสั่งต่อไป</p> <p>มติที่ประชุม: รับทราบผลการดำเนินการตามมติ</p>	ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
	<p>๓.๑.๒ พิจารณาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย</p>	<p>สรุปสาระสำคัญ: สภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และมอบหมายให้อธิการบดีดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการตาม ข้อ ๙ (๔) (๕) และ (๖) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วนั้น</p> <p>บัดนี้ มหาวิทยาลัยดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ครบถ้วนตามองค์ประกอบเรียบร้อยแล้ว ประกอบกับในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ สภามหาวิทยาลัยยังไม่ได้แต่งตั้งประธานคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในครั้งนี้จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกประธานคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยและนิติกรได้ดำเนินการจัดทำคำสั่งสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ที่ ๐๑๐/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง และจะนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามออกคำสั่งต่อไป</p> <p>มติที่ประชุม: ๑. ที่ประชุมเลือกและแต่งตั้ง นายวินัย วิทยานุกูล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์</p> <p>๒. รับทราบผลการดำเนินการตามมติ</p>	<p>ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย/นิติกร</p>
	<p>๓.๑.๓ พิจารณาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ</p>	<p>สรุปสาระสำคัญ: สภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และมอบหมายให้อธิการบดีดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการตาม ข้อ ๙ (๓) (๔) และ (๕) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วนั้น</p> <p>บัดนี้ มหาวิทยาลัยดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ครบถ้วนตามองค์ประกอบเรียบร้อยแล้ว ประกอบกับในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ สภามหาวิทยาลัยยังไม่ได้แต่งตั้งประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในครั้งนี้จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยและนิติกรได้ดำเนินการจัดทำคำสั่งสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ที่ ๐๑๑/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง และจะนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามออกคำสั่งต่อไป</p>	<p>ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย/นิติกร</p>

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
		<p>มติที่ประชุม: ๑. ที่ประชุมเลือกและแต่งตั้ง นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ กรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์</p> <p>๒. รับทราบผลการดำเนินการตามมติ</p>	
	<p>๓.๑.๔ พิจารณาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีกลุ่มคณะด้านวิทยาศาสตร์</p> <p>- คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร</p>	<p>สรุปสาระสำคัญ: สภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร และมอบหมายให้อธิการบดีดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการตาม ข้อ ๑๐ (๓) (๔) (๕) และ (๖) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้วนับัดนี้ มหาวิทยาลัยดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรครบถ้วนตามองค์ประกอบเรียบร้อยแล้ว โดยฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยและนิติกรได้ดำเนินการจัดทำคำสั่งสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ที่ ๐๑๒/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง และจะนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามออกคำสั่งต่อไป</p> <p>มติที่ประชุม: รับทราบผลการดำเนินการตามมติ</p>	<p>ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย/นิติกร</p>
	<p>- คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ</p>	<p>สรุปสาระสำคัญ: สภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ และมอบหมายให้อธิการบดีดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการตาม ข้อ ๑๐ (๓) (๔) (๕) และ (๖) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้วนับัดนี้ มหาวิทยาลัยดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพครบถ้วนตามองค์ประกอบเรียบร้อยแล้ว ในครั้งนี้จึงเสนอที่ประชุมเห็นชอบรายชื่อกรรมการสรรหาตาม (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่เป็นหรือเคยเป็นคณบดี โดยฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยและนิติกรได้ดำเนินการจัดทำคำสั่งสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ที่ ๐๑๓/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง และจะนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามออกคำสั่งต่อไป</p> <p>มติที่ประชุม: รับทราบผลการดำเนินการตามมติ</p>	<p>ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย/นิติกร</p>

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
	<p>๓.๑.๕ พิจารณาคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาคณบดีกลุ่ม คณะด้านสังคมศาสตร์ - คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะ บริหารศาสตร์</p>	<p>สรุปสาระสำคัญ: สภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารศาสตร์ และมอบหมายให้อธิการบดีดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการตามข้อ ๑๐ (๓) (๔) (๕) และ (๖) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้วนั้น</p> <p>บัดนี้ มหาวิทยาลัยดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารศาสตร์ครบถ้วนตามองค์ประกอบเรียบร้อยแล้ว ในครั้งนี้จึงเสนอที่ประชุมเห็นชอบรายชื่อกรรมการสรรหาตาม (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่เป็นหรือเคยเป็นคณบดี โดยฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยและนิติกรได้ดำเนินการจัดทำคำสั่งสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ที่ ๐๑๔/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารศาสตร์ พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง และจะนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามออกคำสั่งต่อไป</p> <p>มติที่ประชุม: รับทราบผลการดำเนินการตามมติ</p>	<p>ฝ่ายเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย/ นิติกร</p>
	<p>- คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะ ศิลปศาสตร์</p>	<p>สรุปสาระสำคัญ: สภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์และมอบหมายให้อธิการบดีดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการตามข้อ ๑๐ (๓) (๔) (๕) และ (๖) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้วนั้น</p> <p>บัดนี้ มหาวิทยาลัยดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ครบถ้วนตามองค์ประกอบเรียบร้อยแล้ว ในครั้งนี้จึงเสนอที่ประชุมเห็นชอบรายชื่อกรรมการสรรหาตาม (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่เป็นหรือเคยเป็นคณบดี โดยฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยและนิติกรได้ดำเนินการจัดทำคำสั่งสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ที่ ๐๑๕/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง และจะนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามออกคำสั่งต่อไป</p> <p>มติที่ประชุม: รับทราบผลการดำเนินการตามมติ</p>	<p>ฝ่ายเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย/ นิติกร</p>
	<p>- คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะ ศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการ การศึกษา</p>	<p>สรุปสาระสำคัญ: สภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษาและมอบหมายให้อธิการบดีดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการตาม ข้อ ๑๐ (๓) (๔) (๕) และ (๖) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้วนั้น</p> <p>บัดนี้ มหาวิทยาลัยดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษาครบถ้วนตามองค์ประกอบเรียบร้อยแล้ว ในครั้งนี้จึงเสนอที่ประชุมเห็นชอบรายชื่อกรรมการสรรหาตาม (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่เป็นหรือเคยเป็นคณบดี โดยฝ่ายเลขานุการ</p>	<p>ฝ่ายเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย/ นิติกร</p>

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
		<p>สภามหาวิทยาลัยและนิตกรได้ดำเนินการจัดทำคำสั่งสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ที่ ๐๑๖/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะบดีคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง และจะนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามออกคำสั่งต่อไป</p> <p>มติที่ประชุม: รับทราบผลการดำเนินการตามมติ</p>	
	<p>๓.๑.๖ พิจารณาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักและผู้อำนวยการสถาบัน - คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน</p>	<p>สรุปสาระสำคัญ: สภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และมอบหมายให้อธิการบดีดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการตาม ข้อ ๑๐ (๓) (๔) (๕) และ (๖) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก หรือผู้อำนวยการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้วนั้น</p> <p>บัดนี้ มหาวิทยาลัยดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนครบถ้วนตามองค์ประกอบเรียบร้อยแล้ว ในครั้งนี้จึงเสนอที่ประชุมเห็นชอบรายชื่อกรรมการสรรหาตาม (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่เป็นหรือเคยเป็นผู้อำนวยการ โดยฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยและนิตกรได้ดำเนินการจัดทำคำสั่งสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ที่ ๐๑๗/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง และจะนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามออกคำสั่งต่อไป</p> <p>มติที่ประชุม: รับทราบผลการดำเนินการตามมติ</p>	<p>ฝ่ายเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย/ นิตกร</p>
	<p>- คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา</p>	<p>สรุปสาระสำคัญ: สภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และมอบหมายให้อธิการบดีดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการตาม ข้อ ๑๐ (๓) (๔) (๕) และ (๖) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก หรือผู้อำนวยการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้วนั้น</p> <p>บัดนี้ มหาวิทยาลัยดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาครบถ้วนตามองค์ประกอบเรียบร้อยแล้ว ในครั้งนี้จึงเสนอที่ประชุมเห็นชอบรายชื่อกรรมการสรรหาตาม (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่เป็นหรือเคยเป็นผู้อำนวยการ โดยฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยและนิตกรได้ดำเนินการจัดทำคำสั่งสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ที่ ๐๑๘/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง และจะนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามออกคำสั่งต่อไป</p>	<p>ฝ่ายเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย/ นิตกร</p>

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
		มติที่ประชุม: รับทราบผลการดำเนินการตามมติ	
๔	เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ๔.๑ พิจารณาการออกประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการการรับคนพิการเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖	มติที่ประชุม: เห็นชอบออกประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการการรับคนพิการเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยไม่มีข้อแก้ไข	ฝ่ายเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย/ นิติกร
	๔.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยออกประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่องแผนการรับคนพิการเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖	มติที่ประชุม: เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยออกประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่องแผนการรับคนพิการเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยไม่มีข้อแก้ไข	คณะกรรมการ กถันกรองด้าน กฎหมายฯ
	๔.๓ พิจารณารายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๔ (ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕)	มติที่ประชุม: ๑. รับทราบและเห็นชอบผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ โดยให้ทวนสอบข้อมูลตามที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้มีข้อสังเกต และให้นำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปประกอบการพิจารณาดำเนินงาน ๒. มอบหมายให้มหาวิทยาลัยนำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม รวมถึงผลการประเมินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งต่อไป ในวาระเชิงนโยบายด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	ฝ่ายนโยบายและ แผน
	๔.๔ พิจารณารายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ฝ่ายนโยบายและ แผน
	๔.๕ พิจารณานุมัติแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	มติที่ประชุม : เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ฝ่ายนโยบายและ แผน
	๔.๖ พิจารณานุมัติให้ปริญญาและประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา	มติที่ประชุม : อนุมัติให้ปริญญาและประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน ๗ ราย ดังนี้ ๑. ระดับปริญญาตรี จำนวน ๑ ราย คือ - หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร จำนวน ๑ ราย ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจำคณะได้อนุมัติการสำเร็จการศึกษา คือวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๒. ระดับประกาศนียบัตร จำนวน ๖ ราย ดังนี้ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง - สาขาวิชาช่างกลโรงงาน จำนวน ๕ ราย	ฝ่ายวิชาการ

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
		- สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ ราย ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจำคณะได้อนุมัติการสำเร็จ การศึกษา คือวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕	
	๔.๗. พิจารณาให้ความเห็นชอบการ ปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับ ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖)	มติที่ประชุม : ๑. เห็นชอบโดยหลักการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖) ๒. มอบหมายให้ให้มหาวิทยาลัย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิช ยุทธ จันทร์วี ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖) ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม ๓. อาจารย์มนชาย ภูวกรกิจ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ พ้อคำ ไม่เห็นชอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖)	ฝ่ายวิชาการ
๕	เรื่องอื่น ๆ ๕.๑ กำหนดการประชุมสภา มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕	กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ กรุงเทพมหานคร	ฝ่ายเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย
	๕.๒ ความก้าวหน้าในการดำเนินการ จ่ายค่าจ้างและสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับ เพิ่มขึ้น ๑.๕ และ ๑.๗ ของพนักงาน ในสถาบันอุดมศึกษา	สรุปสาระสำคัญ: อาจารย์วุฒิ รัตนวิชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก คณาจารย์ประจำได้สอบถามและติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการจ่าย ค่าจ้างและสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับเพิ่มขึ้น ๑.๕ และ ๑.๗ ของพนักงานใน สถาบันอุดมศึกษา โดยขอให้มหาวิทยาลัยรายงานความก้าวหน้าในการ ดำเนินการในคราวประชุมครั้งต่อไป มติที่ประชุม: รับทราบและมอบหมายให้มหาวิทยาลัยรายงานความก้าวหน้าใน การดำเนินการจ่ายค่าจ้างและสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับเพิ่มขึ้น ๑.๕ และ ๑.๗ ของ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ในคราวประชุมครั้งต่อไป	ฝ่ายบริหาร
	๕.๓ การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน ตำแหน่งทางวิชาการให้กับอาจารย์ที่ มีผลงานทางวิชาการ	สรุปสาระสำคัญ: อาจารย์วุฒิ รัตนวิชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก คณาจารย์ประจำ ได้สอบถามและติดตามความก้าวหน้าในการพิจารณาจ่าย ค่าตอบแทนตำแหน่งทางวิชาการขาที่สองให้กับอาจารย์ที่มีผลงานทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้มหาวิทยาลัยรายงานผลการพิจารณาในคราว ประชุมครั้งต่อไป มติที่ประชุม: รับทราบและมอบหมายให้มหาวิทยาลัยรายงานผลการพิจารณา จ่ายค่าตอบแทนตำแหน่งทางวิชาการให้กับอาจารย์ที่มีผลงานทางวิชาการ ในคราวประชุมครั้งต่อไป	ฝ่ายบริหาร